

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

เริ่มประชุมเวลา

- ๐๙.๔๕ น.

ผู้มาประชุม

- สมาชิกสภา ๒๒ ท่าน มา ๑๘ ท่าน ลา ๓ ขาด ๑ ท่าน

นายคำ แก้ววงษา

- กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับสมาชิกสภา ผู้บริหาร และ ตัวแทนหมู่บ้าน ชุมชน ตำบลคูเมือง เนื่องจากมีตัวแทนชุมชนให้ความสนใจในการฟังการประชุมสภา และเพื่อเสนอข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ อบต. จะขอให้ตัวแทนชุมชน ได้พูดและเสนอแนะก่อนที่จะเข้าวาระ การประชุมตามลำดับต่อไป

-สืบเนื่องมาจาก หลายๆ หมู่บ้านได้ทำโครงการของบประมาณ ในการซ่อมแซม และก่อสร้างถนน ที่ชำรุดหรือที่เป็นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา แต่ไม่ได้มีการบรรจุเข้าในระเบียบ วาระการประชุม ในครั้งนี้ ก็อยากให้ท่านนายกฯ ได้นำเรียนให้พี่น้องประชาชนที่มาฟังและติดตาม ความ คืบหน้าว่าเป็นอย่างไร เชิญท่านนายกฯ

นายทัศนัย วราพรหม

- เรียน ท่านประธานที่เคารพ ตามที่ได้รับหนังสืออุทิสที่ดินของพี่น้องประชาชน และ ขอความอนุเคราะห์ให้มีการก่อสร้างถนนมา นั้น ผู้บริหารและกองช่างก็ได้ไปทำการสำรวจประมาณ การแล้ว แต่เนื่องจาก หน้านี้ กกต.ได้มีกำหนดหรือแนวทางในการดำเนินการเลือกตั้งไว้แล้ว ซึ่งอาจเป็น เดือน มิถุนายน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่คืนวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ก็ เป็นได้ ส่วนรายละเอียดข้อกฎหมาย ขออนุญาตให้ท่านปลัด ได้นำเรียนให้ทราบต่อไป

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย

- เรียน ท่านประธานสภาฯ อย่างที่ท่านนายกฯ ได้นำเรียนไปนั้น ว่า กกต.มีกำหนด หรือเป้าหมายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาก็ เป็น อบจ.เลือกตั้งไปแล้ว และ เทศบาลก็กำลัง ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งระยะห่างกันประมาณสามเดือน ตามกำหนด ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่า อบต.ก็น่าจะกำหนดให้การเลือกตั้งในลำดับถัดไป จะมีผลทำให้ โครงการการต่างๆที่มีใน ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็ดำเนินการได้ตามปกติ แต่โครงการที่มีในแผนแต่ยังไม่มีใน ข้อบัญญัติ ก็สัมพันธ์ต่อผู้บริหารและสมาชิกสภาที่จะอนุมัติโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจเข้าข่ายทำท่านให้ขาด

คุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครกรณีสืบหาเสียง หรือสัญญาว่าจะให้ ทำให้มีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งต่อไป คิดว่าหลายท่านคงอยากสมัครรับเลือกตั้งต่อไป จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบเป็นเหตุผลที่ ผู้บริหารไม่ได้ยื่นเสนอวาระการประชุมต่อท่านประธานสภา

นายคำ แก้ววงษา - มีท่านใดประสงค์สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตเรียนฝากท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ไม่ว่าจะคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาชุดนี้จะได้เข้ามาหรือไม่ก็ตาม ฝากท่านว่า ให้นำโครงการที่กล่าวมานี้ ของหมู่ที่สี่ เข้าในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วย ดูแล้วงบประมาณก็ไม่มาก

ว่าที่ร้อยโททวีชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน เมื่อกรมมีมติให้มีการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด กกต.ท้องถิ่น โดยความเห็นชอบ ผอ.กกต.จังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้ง มีผลทำให้ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ปลัดฯอปท.นั้น ๆ ปฏิบัติหน้าที่นายก อปท. เป็นการชั่วคราวและดำเนินการได้เท่าที่จะเป็น การที่จะทำข้อบัญญัติงบประมาณต้องรอ สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นที่านเดิมที่อยู่ที่นี่ก็ได้ ข้อสำคัญ ต้องให้หมู่บ้านเสนอโครงการ หมู่ที่สี่ เรียงลำดับในแผนหมู่บ้านเป็นลำดับที่หนึ่ง อบต.จะได้จัดเข้าแผนพัฒนา อบต.และผู้บริหารจะได้นำมาจัดทำเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีต่อไป

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ เข้าใจในสิ่งที่ท่านเลขาพูด เพียงแต่ฝากท่านฯ ให้คณะผู้บริหารชุดใหม่ สำหรับโครงการนี้ด้วย เพราะไม่ทราบว่า ชุดนี้จะเข้ามาได้หรือไม่

ว่าที่ร้อยโททวีชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอเรียนเสนอว่าโครงการที่จะมีในข้อบัญญัติงบประมาณได้นั้น ต้องมีในแผนของหมู่บ้าน มีในแผนพัฒนาของ อบต. ที่ผ่าน มาโครงการที่ อบต.นำมาทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณส่วนใหญ่แล้ว เป็นโครงการที่อยู่ในลำดับที่หนึ่งของแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นหลัก ดังนั้น จึงนำเรียนว่า หากต้องให้โครงการของท่านได้รับการพิจารณา ก็ควรที่จะไปทำแผนของหมู่บ้านและมีมติร่วมกันเป็น โครงการ ลำดับที่หนึ่งของหมู่บ้านให้ได้

นายคำ แก้ววงษา - คิดว่าคงเป็นที่เข้าใจ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่

นายอรุณ ชนะกุล - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ เบื้องต้น ก็คิดว่าจะมาเสนอเรื่องการก่อสร้างถนน เมื่อได้รับฟังคำชี้แจงจากท่านปลัดแล้ว ก็เป็นที่เข้าใจว่า ดิถีปัญหาการเลือกตั้ง คงเป็นไปไม่ได้แล้ว จึงขอเสนอปัญหาเรื่อรถบรรทุกดิน วิ่งผ่านถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่สาม ช่วงบ้านนายณรงค์ ทำให้ถนนชำรุดและ

เกิดฝุ่นละออง จำนวนมาก ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็ได้ไปบอกคนขับรถบรรทุกดิน เขาก็ไม่ปฏิบัติตาม จึงหารือไปหลายหน่วยงานสุดท้ายเขาบอกว่าให้ไปหา อบต. ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ วันนี้จึงมานำเรียน ให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ที่ผ่านมานั้น รถบรรทุกดิน ไปขออนุญาตวิ่งติดต่อกับเจ้าของที่ดินเอง ไม่ได้มาประสานกับ อบต. หรือขออนุญาตแต่อย่างใด ซึ่งข้อกฎหมายขอให้ท่านปลดได้ชี้แจงให้ทราบ

ว่าที่ร้อยโททวิชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ดูเหมือนว่าสภาแห่งนี้มีการพูดเรื่องนี้กันทุกปี และผมก็ได้มาเรียนกับท่านทุกปี บางอย่างได้รับการแก้ไข บางอย่างก็ยังคงเดิม การไปขออนุญาตผู้นำหมู่บ้านนั้น มีหน้าที่หรือไม่ ไม่ทราบหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประเด็นอยู่ที่ว่า เจ้าของที่ดิน ไม่เคยมาแจ้งเลยว่าจะมีการขุดดินถมดินขนาดเท่าไรหรืออย่างไร การขุดดินที่ไม่เข้าข่ายต้องแจ้ง เจ้าของที่ก็ไม่จำเป็นต้องแจ้ง หรือกรณีที่เขาเห็นว่าไปคุยกับบอกว่า ขุดปรับพื้นที่หรือให้ขุดดินเพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ซึ่งต่างตอบแทนกัน ตรงนี้คือเรื่อง พ.ร.บ. ขุดดินถมดิน เชื่อว่าและฝากท่านผู้นำหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของที่ดินมาแจ้งด้วยว่าจะขุดที่ไหนผู้ประกอบการเป็นใคร จะได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องกัน ส่วนที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้นก็เป็นหน้าที่ของท่าน ที่จะดูแล ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบไม่นำส่งหลักฐานที่บอกว่าตนได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองอย่างไร จึงฝากว่า ขณะที่เหตุเกิด บันทึกภาพแล้วส่งให้ อบต. ได้หรือไม่ จะได้เป็นหลักฐานที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาคต่อไป อย่างไรก็ตาม จะขอให้กองช่างได้ไปตรวจสอบถนนหมู่บ้าน และจะหาวิธีเชิญผู้ประกอบการมา หารือหาแนวทางแก้ไขต่อไป ขอบคุณที่ท่านมาให้ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลชัดเจนจะเสนอผู้บริหารพิจารณา

นายศรีธาตุ อุปทอง - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ จะทราบได้อย่างไรว่า ถนนเส้นไหนรับน้ำหนักได้เท่าใด ไม่เห็นมีป้ายบอก ทำให้รถบรรทุกวิ่งและไม่ฟังผู้นำหมู่บ้าน ส่วนเรื่องฝุ่นละอองมีแน่นอนเพราะบรรทุกเกินกระเบาะขึ้นไป อยากให้ส่งกองช่างไปดูด้วย เพื่อแก้ไขปัญหา ก่อนที่ถนนจะชำรุดมาก

นายทองมาก พิมพ์สวัสดิ์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ พูดอยากสำหรับรถบรรทุกดิน ไม่ให้วิ่งก็ไม่ได้ เจ้าของที่ดินก็ได้ประโยชน์ หมู่ที่สองบ้านหวาง รดวิ่งเร็ว อยากให้ อบต. แจ้งผู้ประกอบการ วิ่งช้าลงและหยุดวิ่งเวลา เช้า – เย็น ที่เด็ก ไปและกลับจาก โรงเรียน เพื่อความปลอดภัย

นายอรุณ ชนะกุล - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้ประกอบก็เป็นคนในตำบล รู้จักกัน บอกก็ไม่ฟังกว่านี้ และประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่านี้เพราะไม่มีหน้าที่ แต่ อบต.มีหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ขอให้ท่านช่วยดำเนินการด้วย

นายคำ แก้ววงษา - ขอขอบคุณสำหรับผู้นำหมู่บ้านที่มาให้ข้อมูลกับสภาฯ ซึ่งผู้บริหารก็ได้รับทราบแล้ว มีท่านใดประสงค์สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร เมื่อไม่มี จะขอดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป ซึ่งท่านสามารถฟังต่อหรือจะกลับก่อนก็ได้ต่อ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป การแพร่ระบาดรอบใหม่ ของ โควิด ๑๙ ให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของท่านเพื่อความปลอดภัย

๑.๒ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาล.) ก็มีการรับสมัครไปแล้ว ก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๖๔ นี้ คิดว่าทุกท่านคงได้รับทราบข้อมูลแล้ว

๑.๓ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น (ส.อบต.) มีการคาดการณ์ว่า จะมีการเลือกตั้งประมาณเดือน มิถุนายน นี้ ก็คิดว่าทุกท่านคงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ส่วนวันนี้ก็ทำหน้าที่ต่อไป มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์สอบถามหรือไม่ อย่างไร ... ไม่มี

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ -เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

นายคำ แก้ววงษา - สมัยประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๔ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เสนอผลการตรวจ

นายประนอม มุงคุณพรม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๔ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้ทำการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องครบถ้วน ทุกประการ จึงเรียนท่านประธานฯ พิจารณาตามวาระต่อไป

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์สอบถาม หรือ อภิปรายเพิ่มเติม แก้ไข ตกเติมหรือไม่ ... เมื่อไม่มีจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

องค์ประชุม - สมาชิกสภา จำนวน ๑๘ ท่าน

นายคำ แก้ววงษา - “สมาชิกสภาท่านใด เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ด้วยการยกมือ

- มติที่ประชุม** - รับรองเป็นเอกฉันท์
- ระเบียบวาระที่ ๓** -เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี)
- ระเบียบวาระที่ ๔** -เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)
- ระเบียบวาระที่ ๕** -เรื่อง เสนอใหม่

นายคำ แก้ววงษา - สำหรับระเบียบวาระที่ ๓,๔ ขอข้ามเนื่องจากไม่มีผู้เสนอ ๕.๑ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ฯ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ

ว่าที่ร้อยโทวิชชัย มาลัย -เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอนำเรียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมี ๒ประเภท คือ (๑) การประชุมสามัญ (๒) การประชุมวิสามัญ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายคำ แก้ววงษา - เชิญท่านสมาชิกสภา เสนอ จำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

นายสนับ สารทรัพย์ -เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นสี่สมัย

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นต่างไปจากนี้ ... เมื่อไม่มีถือว่าเป็นมติที่ประชุม กำหนดให้มีสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นสี่สมัย ต่อไปขอเชิญเสนอวันประชุม และวันเริ่มสมัยประชุมแต่ละสมัย

นายชำนาญ พลพันธ์ -เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอเสนอประชุมสภาสามัญ สมัยที่สอง มิถุนายน สมัยที่สามสิงหาคม สมัยที่สี่ธันวาคม และสมัยแรกของปีถัดไป กุมภาพันธ์ สมัยที่สอง ถึงสมัยที่๔ เริ่มวันที่ ๑๕ ของเดือนเป็นต้นไป สมัยแรกของปีถัดไป เริ่มวันที่ ๑ ของเดือนเป็นต้นไป

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นต่างไปจากนี้ ... เมื่อไม่มีถือว่าเป็นมติที่ประชุม ขอให้ท่านเลขา สรุปรายประชุมสภาสามัญอีกครั้ง

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอสรุปรายประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้

- ประชุมสภาสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔ เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ มีกำหนด ๑๕ วัน ซึ่งวันนี้กำลังอยู่ในสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก

- ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑๕ มิถุนายน มีกำหนด ๑๕ วัน

- ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑๕ สิงหาคม มีกำหนด ๑๕ วัน

- ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑๕ ธันวาคม มีกำหนด ๑๕ วัน

- ประชุมสภาสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน ซึ่งจะได้จัดทำเป็นประกาศกำหนดสมัยประชุมให้ท่านประธานสภาลงนามต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ

นายคำ แก้ววงษา ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอโอนจาก สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐บาท โอนไปแล้ว ๔๗,๖๐๐บาท คงเหลือก่อนโอน ๘๒,๔๐๐บาท ขอโอนครั้งนี้ จำนวน ๒๕,๐๓๐ บาท เพื่อตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๘ ตัวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๓๐บาท (สองหมื่นเก้าพันสามสิบบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม) คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๕๗,๓๗๐บาท ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๘ ตัว เป็นเงิน ๒๕,๐๓๐บาท แทนตัวเก่าที่ชำรุด ซึ่งในการโอนครั้งนี้ เป็นอำนาจของสภาพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบรายงานการประชุม ในข้อระเบียบกฎหมาย ขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจง

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอเรียนว่า ในการโอนงบประมาณครั้งนี้ เป็นการตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้

เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และเห็นว่าการ โอนจากโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ซึ่งช่วงเวลานี้ ไม่เหมาะที่จะเดินทางศึกษาดูงาน จึงเห็นว่าน่าจะมีการ โอนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ ใน อาคารสำนักงานใหม่ด้วย รายละเอียดรูปแบบราคา อยู่ในมือท่านสมาชิกสภาแล้ว

นายเสวียง สนเพ็ลิ่ง - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ดูจากราคาเก้าอี้แล้ว ตัวเดียวแพงกว่าสามตัว ขนาดก็เล็กกว่า ไม่ทราบสำหรับท่านใดนั่ง ๘,๕๐๐บาท ทำไม่ได้แพง

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับเก้าอี้เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน คุณภาพ ขนาด ราคา ย่อมแตกต่างกัน ที่ซื้อก็เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด และเป็นไปตามความเหมาะสมตาม ตำแหน่งหน้าที่ ในการทำงาน พูดยตามตรงก็คือสำหรับตำแหน่ง ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่งบประมาณ หรือท่าน เลขานุการสภาของท่าน คนเราเวลาใช้สมองในการคิด โดยเฉพาะเพื่อส่วนรวม และภาวะกดดัน ย่อมต้องมี อิริยาบถที่สบาย สภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้ก็เพื่อ ตำบลคูเมืองของเรา

นายทองมาก พิมพ์สวัสดิ์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ เห็นชอบด้วย เพียงแต่ขอให้ขึ้นอาคารใหม่ ค่อยพิจารณาอนุมัติดีกว่า

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านทองมาก ท่านสมาชิกฯ อนาคตข้างหน้าไม่ ทราบว่าเราจะได้เข้ามากันหรือไม่ วันที่ ๓๐ เมษายน ๖๔ นี้ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอาจจะต้องหยุด ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ตามแผนการเลือกตั้ง โอกาสที่จะมาอนุมัติ คงไม่ง่ายแล้ว และเห็นว่า หากท่านสมาชิก อนุมัติวันนี้ คิดว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะขอบคุณท่านและได้จดจำท่านว่าเป็นผู้อนุมัติให้มีเก้าอี้ใหม่ในการนั่ง ทำงานเพื่อบริการประชาชน หากไม่เกินไปในงบประมาณ สองหมื่นกว่าบาท เงินหลายล้านเรายังอนุมัติให้ พี่น้องประชาชนเราได้ ถ้าคิดว่าไม่เหมาะสมจะไปเดินดูตัวเก่าก่อนก็ได้

นายคำ แก้ววงษา - เก้าอี้เป็นเก้าอี้สำนักงาน ไม่ใช่ของท่านปลัด แต่เป็นของตำแหน่ง ปลัดท่านนั้น ใครมาอยู่ตำแหน่งนี้ ก็ได้นั่งทุกคน มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายอีกหรือไม่

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ จะไม่ขออภิปรายให้มากความ มีด้วยเหตุด้วย ผล สมควรมี สนับสนุน

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์อภิปรายอีกหรือไม่อย่างไร ... เมื่อไม่มีจะขอมติที่ ประชุม

องค์ประชุม - สมาชิกสภา ๑๖ ท่าน

นายคำ แก้ววงษา - “สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม วาระ ๕.๒ ไปรดยกมือ”

มติที่ประชุม - อนุมัติ ๑๒ ท่าน ไม่อนุมัติ - ท่าน งดออกเสียง ๔ ท่าน

นายคำ แก้ววงษา - เป็นอันว่า สมาชิกสภาเห็นชอบให้โอนงบประมาณ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
 ๕.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ศาลาริมน้ำ ที่ ๖ บ้านท่าหลวง ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เชิญผู้บริหารท้องถิ่น

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับเรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ศาลาริมน้ำ ที่ ๖ บ้านท่าหลวง ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอมอบหมายให้ รองปลัดฯ สุวโรจน์ฯ เป็นผู้ชี้แจง แทน

ว่าที่ร.ต.สุวโรจน์ บุคคาวงษ์- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ดำเนินการในเรื่องนี้นั้น เจ้าหน้าที่ของที่ดินจังหวัดได้มาทำการรังวัดแล้ว ปรากฏว่า ศาลาดังกล่าวได้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินสาธารณะ หรือหัวผับจริง ซึ่งเจ้าของไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นที่สาธารณะ และเข้าใจว่าเป็นที่ของตน จึงทำการก่อสร้างศาลาเพื่อเป็นที่พักผ่อน แต่เมื่อทราบแล้วว่า การก่อสร้างเป็นการรุกล้ำที่สาธารณะ และเพื่อให้ศาลาดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงมีความประสงค์ ยกให้เป็นสาธารณะสมบัติเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่า สภาเห็นชอบและรับเป็นสาธารณะสมบัติเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกันแล้ว

นายคำ แก้ววงษา - เชิญท่านสมาชิกสภา อภิปรายสอบถาม ... เชิญท่านชำนาญฯ

นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ขอทราบว่า ศาลาที่กล่าวมานี้ ตั้งอยู่ตรงไหน ขนาดความกว้างยาว เท่าไหร่ อย่างไร

นายทวี โสภาศิต - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ในรายละเอียดนั้น ยังไม่มีข้อมูล ทราบเพียงว่าเป็นของราษฎรหมู่ที่ ๖ ส่วนระเบียบข้อกฎหมายเป็นอย่างไร ยังไม่ทราบเลย

นายประนอม มงคุณพรหม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ สำหรับวาระการรับครุภัณฑ์ ศาลาริมน้ำ หมู่ที่ ๖ นั้น แม้แต่สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ เองยังไม่มียละเอียด ไม่ทราบว่า ศาลานี้รับมาแล้วหรืออย่างไร ต้นสายปลายเหตุรับหรือไม่รับจะเป็นอย่างไร ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย

นายคำ แก้ววงษา - ศาลานี้ สร้างตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งสร้างล้ำเข้าไปในเขตหัวผับ บริเวณนั้น จะมีบ้านอยู่สองหลัง ใกล้เคียงฝายน้ำล้นหมู่ที่ ๖ บ้านท่าหลวง เมื่อมีการตรวจสอบพบว่ามี การสร้างล้ำเข้าไปในที่สาธารณะหัวผับ มันก็คือผิดกฎหมาย อบต.ดำเนินคดี ความจริงคือต้องมีการรื้อศาลาออก ดังนั้น ถ้าสภาฯ รับเอา ก็จะตกเป็นของหลวงเพื่อใช้เป็นสาธารณะ แต่ถ้าสภาไม่รับ ก็ต้องรื้อออก

นายทองมาก พิพม์สวัสดิ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ เข้าใจดีว่า สถานที่แห่งนี้ สามีเป็นชาวต่างชาติ ของราษฎรหมู่ที่ ๖ สร้างไว้เพื่อพักผ่อน ซึ่งตนได้เข้าไปดูหลายครั้งแล้ว ต่อมาก็มีราษฎรร้องเรียนว่า รุกล้ำที่ สาธารณะ และมีการดำเนินคดี ก็เป็นที่น่าเสียดายถ้าจะมีการทบทวน ไม่ได้ประโยชน์อะไร ผู้เก็บเอาไว้เป็นที่ ให้ราษฎรได้ ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจจะดีกว่า

ว่าที่ร.ท.ธวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ไม่ทราบว่าจะถ้าหากศาลาดังกล่าว ส่วนหนึ่งถ้าไป ในที่สาธารณะ อีกส่วนหนึ่งเป็นที่เอกชน ถ้าสภาฯมีมติรับมาจะเกิดปัญหาเหมือนเขาพระวิหารหรือไม่ เขา จะให้ใช้ทางเข้าไปสู่ศาลา หรือ มีการบริจาคตดินด้วยหรือไม่ หากเจ้าของไม่ให้ใช้ที่ดินบริเวณนั้น ศาลาก็ เปล่าประโยชน์เพราะไม่มีทางเข้า ที่ท่านสมาชิกถามว่า รับแล้วจะเป็นอย่างไร ขอเรียนว่า ก็ต้องขึ้นทะเบียน เป็นทรัพย์สินของ อบต.และสามารถให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป

นายศรีชาติ อุปทอง - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ เมื่อเกิดเป็นข้อพิพาทกัน ไม่ทราบว่ามี การแพ้ ชนะคดีกันหรือยัง

ว่าที่ร.ต.สุวโรจน์ บุคคาวงษ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ขออนุญาตนำเรียนว่า ศาลานี้ สร้างอยู่ในลำ น้ำห้วยผับ ไม่ใช่ครั้งหนึ่งอยู่บนดิน ครั้งหนึ่งอยู่ในน้ำ นอกจากนั้น ก่อนถึง ศาลายังมีถนนกันอยู่ จึงไม่เกี่ยว ว่าเจ้าของที่จะอนุญาตให้ใช้ที่ดินหรือไม่ ถ้าสภาฯ รับ ก็หมายความว่า เราเข้าใช้ได้เลย

นายทวี บัวเขียว - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ฝ่ายกั้นน้ำบ้านท่าหลวง เป็นฝ่ายขนาดใหญ่ ทำ ให้มีคั้นฝายกว้างสามารถสัญจรได้ แต่ ศาลาสร้างในบริเวณฝาย จึงเป็นที่แน่นอนว่า สร้างในที่สาธารณะ แน่นนอน ในการไปพักผ่อนนั้น ไม่เกี่ยวกับเจ้าของที่อีกแล้ว ที่ท่านปลัดฯ อาจเป็นที่ เอกชน ไม่ใช่แน่นอน ท่านสมาชิกสภา สบายใจได้ ศาลาหลังนั้นก็สวยงาม วิถีทัศน์ก็สวยดี

นายคำ แก้ววงษา - พุดง่าย ๆ ก็คือว่า การก่อสร้างไม่ได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงาน สภาฯของเรามี หน้าที่ดูแล เราไม่สามารถนิ่งเฉยได้ ถ้าหากสภาฯ ไม่เห็นชอบหรือไม่รับ ก็ต้องมีการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ถือว่าเป็นการบุกรุกที่สาธารณะ แต่ถ้ามีการเห็นชอบหรือรับมอบ ก็เหมือนกับการประนีประนอม ยอมความกัน ซึ่งประธานสภาเองก็เข้าใจแบบนี้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสภา จะต้องพิจารณาและมีมติ ร่วมกัน

ว่าที่ร.ท.ธวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ในฐานะเลขานุการสภา ขออนุญาตเรียน สอบถาม ท่านรองปลัดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภาฯ ว่า หากสภาฯมีมติรับ จะเป็นการเอื้อประโยชน์ ต่อบุคคลหรือไม่ และหากไม่รับศาลาขึ้นมา นี้ ที่มีผู้อุทิสให้ จะมีผลต่อสภาหรือ รูปคดีที่ อบต.เราดำเนินการ อยู่อย่างไร เป็นผลดีผลเสียอย่างไรหรือไม่ ท่านรองปลัดฯ เป็นฝ่ายกฎหมายและรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้สภาฯ รับทราบด้วย

ว่าที่ร.ต.สุวโรจน์ บุคดาวงษ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ผู้ก่อสร้างศาลาภิรมน้ำ เข้าใจว่าพื้นที่ที่ตน ก่อสร้าง เป็นที่ดินของตน จึงได้ทำการก่อสร้างขึ้น แต่เมื่อมีการรังวัดแล้ว ก็เข้าใจว่าเป็นที่สาธารณะ ก็ไม่คิด ใจ แต่เสียดายว่า หากมีการใช้ประโยชน์หรือมอบให้เป็นของ อบต.เพื่อใช้เป็นที่สาธารณะ จะเกิดประโยชน์ มากกว่า จึงคิดว่าอุทิสให้หน่วยงานคิดว่า ส่วนข้อกฎหมาย ของกรมบัญชีกลาง กรณีที่มีผู้อุทิสที่ดิน พัสศุ ครุภัณฑ์ ถ้ากรณีดังกล่าวนี้มีเงื่อนไข หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุนั้น ต้องได้รับความ เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเมื่อสภาได้มีมติรับแล้ว ไม่มีใครมีส่วน ได้ส่วนเสีย ทุกคนสามารถใช้ได้ ไปเยี่ยมชมไปพักผ่อนได้ เมื่อลงทะเบียนเป็นของท้องถิ่นแล้ว ทุกคน สามารถเข้าไปใช้งานได้

นายศรีธาตุ อุปทอง - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ อยากทราบว่า ลำห้วยฝับ กั้นพื้นที่ตลิ่งไว้กี่เมตร ตรงที่เขาก่อสร้างศาลาเป็นที่สาธารณะจริงหรือไม่ มีพิกัดมีระวางหรือไม่ มีเอกสารรับรองอย่างไร เพราะไม่ อยากเป็นจำเลย ก่อนจะอนุมัติต้องมีความชัดเจนก่อน สภาจะอนุมัติแล้วเป็นอย่างไร

ว่าที่ร.ต.สุวโรจน์ บุคดาวงษ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ เนื่องจากมีฝ่ายและมีสันฝายได้ทำเป็นถนน สัจจรไปมาได้ ศาลาอยู่ด้านใน จึงเป็นที่สาธารณะแน่นอนความจริง ไม่อยากเอ่ยชื่อผู้บริจาคและเห็นว่า ท่าน นายฯ ลงนามรับไว้ก็เพียงพอแล้ว แต่ท่านปลัดฯ เห็นว่า ควรให้สภาฯ ได้พิจารณา จึงนำเสนอสภาพิจารณา ในการรับสิ่งก่อสร้างนี้ ตามที่ได้มีหนังสือขออุทิสมา

นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ๕.๑ การรับมอบศาลาภิรมน้ำ ไม่อยากให้เป็น เหมือนกรณี ที่ บ้านหลังหนึ่งปลูกต้นมะม่วง แต่ยื่นกิ่งมาอีกบ้านหนึ่ง แล้วมีการเก็บมะม่วงกิน จนเกิดการ ฟ้องร้องกัน กรณีนี้ เจ้าของเขารับทราบและพร้อมอุทิสให้เราหรือไม่อย่างไร

ว่าที่ร.ท.ชัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ หลายท่านกำลังพูดภาษากฎหมาย ทำให้เรา เข้าใจกันอยาก ขออนุญาตเรียบเรียงว่า ประเด็นมีอยู่ว่า มีราษฎรร้องเรียนมาที่ อบต.ว่า มีบุคคลปลูกสิ่งปลูก สร้างหรือ ศาลาภิรมน้ำในที่สาธารณะห้วยฝับ อบต.จึงได้มอบหมายรองปลัดฯ สุวโรจน์ฯ แจ้งความและ ดำเนินการทางกฎหมาย มีการร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบ และมีการทำรังวัด ที่ดิน จนเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า สถานที่ก่อสร้างศาลาภิรมน้ำดังกล่าว เป็นที่สาธารณะห้วยฝับ ซึ่งก่อนก่อสร้าง นั้น ผู้ก่อสร้างเข้าใจว่าหน่วยงาน สร้างฝายกั้นน้ำห้วยฝับ ในพื้นที่ของตน แต่เมื่อมีการรังวัดแนวเขตเป็นที่ ชัดเจนแล้ว จึงได้ยอมรับว่า ตนได้ก่อสร้างศาลาล้ำเข้าไปในที่สาธารณะ และเห็นว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ ทุกคน จึงขอยกศาลาหรืออุทิสให้กับ อบต. เพื่อใช้เป็นที่สาธารณะสมบัติ ตามที่ท่านรองปลัดกล่าวและให้ ความเห็นว่า ไม่ผิดระเบียบกฎหมายใด ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสภา จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่รับมอบ เป็น อำนาจหรือมติของสภาต่อไป

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ เรากำลังพิจารณาว่าจะรับมอบศาลาภิรมน้ำ ของนางวันทอง ฯ ตนเคยเข้าไปใช้บริการ ถนนทางเข้ากว้างประมาณห้าเมตร (คันฝาย) แน่นนอนว่าพื้นที่นั้นเป็นที่สาธารณะแน่นอน ศาลาภิรมน้ำ มีขนาด ๖ คูณ ๖ เมตร ความเห็นคือ สมควรรับ

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์อภิปราย สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร

นายสมบัติ วงคะชาด - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ก่อนที่จะลงมติ สมาชิกสภาส่วนใหญ่ ยังไม่เห็นหนังสือ ยังไม่เห็นศาลา ว่ามีโครงสร้างแข็งแรงเหมาะสมหรือไม่อย่างไร สมควรที่จะให้ผู้บริหารนำเสนอ หรือให้สมาชิกสภา ได้เห็นภาพเห็นของจริงก่อนมีการลงมติ

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ขออนุญาตให้ท่านปลัดชี้แจง จะรับหรือไม่ อย่างไร ส่วน โครงสร้างแข็งแรงหรือไม่ ก็ไม่ทราบเหมือนกัน

ว่าที่ร.ท.ธวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ อย่างที่ได้นำเรียนไปว่า กรณีนี้ ผู้รับผิดชอบในคดีคือ ท่านรองปลัดฯ เป็นผู้มียาระยะเยียดในเรื่องนี้ ในฐานะปลัดฯ ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะเสนอได้ว่ารับไม่รับ แต่หากสภาเห็นว่า ควรให้กองช่าง ไปสำรวจ หรือ สมาชิกสภาต้องการไปดูของจริงก่อนมีมติ ก็สุดแท้แต่ท่าน ในฐานะเลขานุการสภาฯ ก็เป็นห่วงท่านสมาชิกสภาฯ ก่อนที่จะมีมติใดๆ ก็ต้องมีข้อมูลให้รอบด้าน

ว่าที่ร.ต.สุวโรจน์ บุคคาวงษ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ก่อนจะมีการพิจารณาเลื่อนการพิจารณานั้น ตามที่ได้ไปสถานที่ดังกล่าว บ่อยครั้ง เรียนว่า เป็นศาลาทรงไทย มีความมั่นคงแข็งแรง

นายคำ แก้ววงษา - ถ้าสมมติว่า เราได้รับวันนี้ หากมีทรุดโทรมในโอกาสต่อไป ก็เป็นหน้าที่ของ อบต.ที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ได้ ถ้าเราไม่รับ เขาต้องรื้อออก ถ้าเขาไม่รื้อเราจะทำอย่างไร ประเด็นนี้ก็ต้องมีความชัดเจน ใครได้ใครเสียคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร อยากให้ท่านรองปลัดฯ ชี้แจงว่า หากสภาฯ ไม่รับ จะเป็นอย่างไร

ว่าที่ร.ต.สุวโรจน์ บุคคาวงษ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ถ้าหากว่าไม่รับ เขาก็ต้องรื้อ งบประมาณก็มากพอสมควร ทำคดีนี้มาก็หลายปี นำสงสารเขา ถ้ารับคดีก็จะจบไป ลูกหลานประชาชนสามารถใช้งานได้ เป็นยี่สิบปี กว่าจะได้ซ่อมแซม

นายคำ แก้ววงษา - ในการประชุมพิจารณาครั้งนี้ เป็นที่รับทราบกันว่า คนสร้างไม่ทราบว่ล้าที่สาธารณะแต่เมื่อมีการรังวัดแล้วและทราบแล้วเขาก็ยอมรับ และยินดียกเป็นสาธารณะสมบัติ ก็อยู่ที่สภา จะเห็นชอบอย่างไร

ว่าที่ร.ท.ธวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ก่อนที่จะมีการลงมติ ขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีการ รุกพื้นที่เขาใหญ่สร้างอาคารใหญ่โต (ตามข่าว) ก็ไม่เห็นว่ ครม.มีมติรับของกลาง ของผิดกฎหมายไว้ใช้ต่อแต่อย่างใด เมื่อเจ้าของไม่รื้อหน่วยงานก็เข้าไปรื้อแทน แต่มีการเรียกค่าดำเนินการกับเจ้าของอาคารอีกหรือไม่ ไม่ได้ติดตามต่อ ประเด็นของสภาเราก็น่าจะเหมือนกัน การที่เราจะรับมอบสิ่งก่อสร้างที่มีผู้ทูลให้

แบบมีเงื่อนไขอย่างนี้ สภาทำได้หรือไม่ อย่างไร อย่างที่ได้เรียนตั้งแต่ต้นว่า สภาจะกลายเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้ใดได้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร หลายท่านอาจมองว่า เลขานุการสภาคิดลบ ถ้าไม่ผิดระเบียบไม่ผิดกฎหมาย ท่านก็รับไป ไม่อาจชี้หน้าได้

นายศรีชาติ อุปทอง - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ก่อนจะพิจารณาลงมติ ขอดูรายละเอียดเอกสาร อาคารให้เรียบร้อยก่อน หรือ อาจต้องรอให้คดีสิ้นสุด หรือไม่

นายบุญยิ่ง สมบัติมั่น - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านประธานทราบได้อย่างไร ว่าสภาจะรับหรือไม่รับ ไม่เห็นมีข้อเสียหายอะไรเลย อาคารสร้างไว้ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี บริเวณนั้นก็เป็นที่แห่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาด้วย หรือ ถ้าจำเป็นต้องทุบก็อนุรักษณ์กัน คราวต่อไป

นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ เนื่องจากศาลดังกล่าว ก่อสร้างอยู่ในลำน้ำห้วยฝ้าย กีดขวางการจราจรทางน้ำหรือไม่ เป็นอำนาจเราหรือไม่ เนื่องจากยังไม่มี ความชัดเจนขอเลื่อนการลงมติออกไปก่อนเพื่อไปดูเอกสารดูสถานที่จริง ค่อยมาพิจารณาลงมติ

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ... เมื่อไม่มีจะขอลงมติว่า จะให้ลงมติรับ – ไม่รับ หรือ ให้เลื่อน

องค์ประชุม - สมาชิกสภา จำนวน ๑๖ ท่าน

- “สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรให้ลงมติรับ ไม่รับ ศาลาภิรมน้ำที่มีผู้อุทิสให้” ได้โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม - ไม่มี

- “สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรเลื่อนการลงมติรับ ไม่รับ ศาลาภิรมน้ำที่มีผู้อุทิสให้” ได้โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

- เป็นอันว่า สภาเห็นชอบให้มีการเลื่อนการลงมติว่าจะรับหรือไม่รับ ศาลาที่มีผู้อุทิสให้ เพื่อให้มีการตรวจสอบและดูสถานที่ให้ชัดเจน

นายคำ แก้ววงษา - สำหรับวันนี้ก็ได้ประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และได้สาระครบถ้วน ก็
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกท่าน สำหรับวันนี้ก็ขอปิดประชุมสภา
สมัยแรกประสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้เพียงเท่านี้ ขอปิดสมัยประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.

ว่าที่ร้อยโท

(รัชชัย มาลัย)

เลขานุการสภา อบต.คูเมือง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานฯ

(นายบุญยั้ง สมบัติมั่น)

ส.อบต.หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานฯ

(นายประนอม มุงคุณพรม)

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานฯ

(นายสังขาร พรหมกิ่ง)

ส.อบต.หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานฯ

(นายคำ แก้ววงษา)

ประธานสภาฯ

ส.อบต.หมู่ที่ ๔